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Fram hefur komið í fjölmiðlum að miklir rekstrarerfiðleikar séu hjá verktökum sem starfa 
fyrir Strætó bs. Jafnframt að einn þeirra hafi fengið beiðni um gjaldþrot frá Tollstjóra. Þessar 
upplýsingar hafa eingöngu borist okkur kjörnum fulltrúum í gegnum fjölmiðla og er óskað 
eftir skýringum frá Strætó bs. enda varðar þetta viðkvæma þjónustu við fatlað fólk. Þá er rétt 
að ítreka að sú staða að Reykjavíkurborg hafi bara einn stjórnarmann er ólíðandi og 
ólýðræðisleg, og stjórnarandstöðu gert erfiðar um vik að rækja sitt hlutverk en ábyrgð 
meirihlutans er þess meiri fyrir vikið.


